

Số: 125/BC-UBND

Sông Đốc, ngày 05 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả triển khai Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-ĐGS ngày 16/3/2020 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Giám sát tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về chủ trương thành lập Quỹ an ninh, trật tự và tình hình tổ chức, hoạt động của Ban bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ủy ban nhân dân thị trấn báo cáo như sau:

I. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Cà Mau về chủ trương thành lập Quỹ an ninh, trật tự

1. Sau khi được quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc huy động, quản lý và sử dụng quỹ an ninh, trật tự. Ủy ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo bộ phận Tài chính – kế toán chủ động kết hợp với ngành Công an và các ngành có liên quan thực hiện xây dựng dự thảo Quy chế về huy động, quản lý, sử dụng quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn thị trấn; đồng thời tổ chức cuộc họp với sự tham dự của các thành viên Hội đồng an ninh, trật tự thị trấn để lấy ý kiến đóng góp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn đã ban hành Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 về việc thành lập Tổ công tác xin ý kiến nhân dân về huy động, quản lý, sử dụng quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn thị trấn Sông Đốc. Sau khi có Quyết định, các thành viên Tổ công tác đã phối hợp với Chi bộ - Ban nhân dân 13/13 khóm tổ chức họp dân để xin ý kiến nhân dân về huy động, quản lý, sử dụng quỹ an ninh. Đa phần người dân đồng thuận đối với chủ trương vận động quỹ an ninh trật tự theo, tỷ lệ thống nhất trên 80%.

3. Việc tổ chức huy động quỹ: Hình thức vận động là giao cho Trưởng các khóm chịu trách nhiệm nhận biên lai về cùng với Cảnh sát khu vực, Tổ Bảo vệ dân phố trực tiếp vận động, thu quỹ tại các hộ gia đình. Trong quá trình tổ chức thực hiện không được ép buộc cá nhân, cơ quan, đơn vị đóng góp dưới mọi hình thức.

4. Tổng số tiền huy động được trên địa bàn, trong năm 2019: 278.905.000 đồng (hai trăm bảy mươi tám triệu chín trăm lẻ năm ngàn đồng); Quý I năm 2020: 9.000.000 đồng (chín triệu đồng). Trong đó, mức huy động là 15.000 đồng/một hộ/một tháng; 30.000 đồng/cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh doanh, Công ty và doanh nghiệp/tháng.

5. Ủy ban nhân dân thị trấn ban hành Quy chế về huy động, quản lý, sử dụng quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn thị trấn Sông Đốc ban hành kèm theo Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sông Đốc. Tổng số chi: 278.905.000 đồng. Cụ thể, nội dung mức chi như sau:

- Chi để lại cho khóm là 70% trên tổng số thu được, khóm chịu trách nhiệm chi cho người trực tiếp đi vận động thu quỹ, hoạt động công tác của Tổ bảo vệ dân phố và các lực lượng khác của khóm có liên quan làm công tác an ninh trật tự.

- Chi để lại cho Ban bảo vệ dân phố là 10% trên tổng số thu được để Ban Bảo vệ dân phố làm công tác an ninh trật tự.

- Chi dự phòng: Mua sắm, sửa chữa dụng cụ, phương tiện phục vụ cho hoạt động tuần tra, Hội nghị, thăm hỏi lực lượng bệnh tật, tai nạn trong công tác là 10% trên tổng số tiền thu được.

- Chi phí mua biên lai, nhận lai, quản lý quỹ và thanh quyết toán là 10% trên tổng số thu được.

6. Bộ phận Tài chính - kế toán thị trấn chịu trách nhiệm nhận lai về cấp phát lại cho các khóm thu và chịu trách nhiệm quản lý quỹ theo quy định, số tiền thu được nộp vào tài khoản số 3761.0.1072576.91039 mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Trần Văn Thời. Sau đó hạch toán thu, chi theo quy định.

Các khóm nhận lai về thu, vào ngày cuối hàng tuần phải mang tiền thu được đến đăng nộp cho bộ phận tài chính, nếu chưa đến ngày cuối tuần mà có số tiền thu lớn hơn 5.000.000 đồng thì mang tiền đăng nộp ngay, cuối hàng tháng phải mang lai đến quyết toán theo quy định. Số tiền thu được các khóm đăng nộp 100% về tài chính để đăng Kho bạc sau đó rút về chi theo quy định.

Trưởng khóm chịu trách nhiệm nhận, bảo quản lai đúng quy định, biên lai thu phải ghi rõ ràng và đúng số tiền đã thu, không được tẩy, xóa, để thất lạc, hư hỏng và làm mất lai.

Công tác thanh toán, quyết toán quỹ và chế độ thông tin báo cáo được thực hiện đúng theo quy định.

7. Những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

* *Thuận lợi:*

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của cấp ủy Đảng; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể thị trấn; sự ủng hộ tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn nên việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

- Nguồn huy động đã hỗ trợ chi phí hoạt động cho lực lượng Bảo vệ dân phố từ đó chất lượng, hiệu quả hoạt động không ngừng nâng lên.

* *Khó khăn, hạn chế:*

- Một số Khóm, chất lượng hoạt động của lực lượng Dân phố chưa đạt hiệu quả từ đó việc triển khai, thực hiện việc vận động thu quỹ An ninh, trật tự còn hạn chế.

- Hiện nay thị trấn đang thực hiện theo Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau, do vậy hàng tháng thị trấn phải trả phụ cấp cho lực lượng BVDP là 45.221.500 đồng, hiện nay thị trấn không có nguồn để chi phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố. Vì nguồn thu quỹ an ninh trật tự chỉ chi bồi dưỡng công tác theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Cà Mau (*cụ thể chi: Bồi dưỡng lực lượng bảo vệ dân phố tham gia tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; nhiên liệu phục vụ cho công tác tuần tra của lực lượng bảo vệ dân phố; mua sắm, sửa chữa công cụ, phương tiện phục vụ cho hoạt động tuần tra, canh gác của lực lượng bảo vệ dân phố; mua biên lai*).

* Nguyên nhân hạn chế:

- Việc lựa chọn người để họ tự nguyện tham gia vào lực lượng bảo vệ dân phố, hoạt động hiệu quả gặp không ít khó khăn; người được tuyển chọn thì họ ngại va chạm không dám làm; còn người tự nguyện thì họ không đáp ứng yêu cầu công tác; định mức phụ cấp cho lực lượng BVDP còn thấp so với nhu cầu sống thực tế. Từ đó, số lượng, chất lượng của lực lượng bảo vệ dân phố ở một số khóm chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Từ đó kéo theo, việc vận động thu quỹ an ninh, trật tự cũng không đạt yêu cầu.

- Một bộ phận Nhân dân chưa nhận thức đúng đắn về quỹ an ninh, trật tự.

8. Đề xuất giải pháp góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Quỹ an ninh, trật tự tại địa bàn thị trấn Sông Đốc:

Thị trấn Sông Đốc là địa bàn trọng điểm về ANTT, để đảm bảo thực hiện tốt công tác ANTT trên địa bàn thì thị trấn rất cần thiết sử dụng lực lượng Bảo vệ dân phố để thực hiện việc tuần tra canh gác, trấn áp tội phạm. Vì vậy, hàng năm thị trấn kiến nghị đến cấp trên xem xét phân bổ dự toán có hỗ trợ chi phụ cấp cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn thị trấn Sông Đốc. Riêng năm 2020 thì thị trấn kiến nghị đến HĐND tỉnh xem xét bổ sung kinh phí cho thị trấn để chi trả phụ cấp cho lực lượng BVDP, số tiền chi trả phụ cấp năm 2020 là 562.689.000 đồng (*cụ thể, tổng số 59 lực lượng hệ số = (30,35 * 1.490.000đ * 6 tháng) + (30,35 * 1.600.000đ * 6 tháng)*)(trừ lại phần thu).

II. Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban bảo vệ dân phố

1. Tình hình triển khai thực hiện các quy định có liên quan về tổ chức và hoạt động của Bảo vệ dân phố

Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đảng ủy - UBND thị trấn thường xuyên quan tâm chất lượng, hoạt động lực lượng Bảo vệ dân phố; chỉ đạo thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng.

2. Tổng số lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn thị trấn

Hiện tại, Ban bảo vệ dân phố thị trấn có 59 đồng chí. Trong đó: Có 01 đồng chí Trưởng ban, 01 đồng chí Phó ban, 13 tổ bảo vệ dân phố ở 13 khóm với 57 lực lượng (có danh sách kèm theo).

Việc thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố được thực hiện theo Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Nguồn kinh phí để chi phụ cấp được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân thị trấn. Việc chi sinh hoạt phí cho lực lượng này được thực hiện cùng thời điểm chi lương cho cán bộ, công chức thị trấn, thủ quỹ cấp bằng tiền mặt tại thị trấn.

3. Tình hình, kết quả hoạt động của các Ban bảo vệ dân phố, Tổ bảo vệ dân phố theo quy định.

Hàng tháng Ban bảo vệ dân phố thị trấn có tổ chức họp định kỳ, với sự tham dự của Ban chỉ huy Công an thị trấn và Tổ trưởng tổ Ban bảo vệ dân phố 13 khóm. Tại đây, những vấn đề an ninh, trật tự nổi lên trên địa bàn Khóm, những vụ việc được phát hiện, xử lý đều được thông qua để nắm, có hướng xử lý, những vấn đề khó khăn, vướng mắc được đưa ra bàn bạc, thảo luận, tháo gỡ đồng thời định hướng những công việc cần làm trong tháng tới. Hàng tuần, tổ bảo vệ dân phố ở các khóm tổ chức họp với sự tham dự của Chi bộ - Ban nhân dân và Cảnh sát khu vực để tổng hợp tình hình báo cáo về Ban bảo vệ dân phố và định hướng công việc tuần tiếp theo. Trong năm 2018, năm 2019 và Quý I năm 2020, lực lượng Bảo vệ dân phố đã cung cấp cho lực lượng Công an thị trấn 357 tin có giá trị, giúp điều tra làm rõ 37 vụ việc vi phạm có dấu hiệu hình sự, liên quan 85 đối tượng; bắt, xử lý 45 vụ việc tệ nạn xã hội, liên quan 270 đối tượng; phát hiện 55 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc vi phạm hành chính (đánh nhau, gây rối trật tự công cộng có mang theo hung khí...) thu giữ 25 cây mã tấu, 15 gậy ba khúc, 05 côn nhị khúc, 10 bình xịt hơi cay...; tham gia bắt 05 đối tượng có lệnh truy nã; tổ chức tuần tra và phối hợp với lực lượng Công an thị trấn tham gia tuần tra vũ trang, tuần tra giao thông, tuần tra mật phục đảm bảo ANTT trên địa bàn được 1.256 lượt với 7.678 lượt thành viên tham gia; thường xuyên tham gia giải tỏa các hộ mua bán lấn chiếm lòng đường, cho 375 hộ kinh doanh mua bán ký cam kết không tái phạm. Ngoài ra, tham gia 07 vụ việc cưỡng chế thi hành án dân sự; vận động Nhân dân không xây cất nhà trái phép, không phép ở tuyến lộ bờ Nam; phối hợp vận động Nhân dân thực hiện 5 mô hình Dân vận khéo về ANTT như: Camera an ninh; Ánh sáng an ninh; Tiếng loa an ninh; Cổng ANTT; Khu dân cư tự quản về ANTT... Với thành tích đạt được, đã có 26 cá nhân được Ủy ban nhân dân thị trấn Sông Đốc tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; 01 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; 02 tập thể được Ủy ban nhân dân thị trấn Sông Đốc tặng giấy khen có thành tích trong việc thực hiện Mô hình Camera an ninh.

4. Những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

* *Thuận lợi:*

- Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo chắc chắn của UBND thị trấn; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQVN và các ban ngành đoàn thể thị trấn, đặc biệt vai trò chủ công, nòng cốt của lực lượng Công an thị trấn trong việc chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ bảo vệ an ninh, trật tự cho lực lượng Bảo vệ dân phố nên chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng này ngày càng được nâng lên, góp phần vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Do đây là lực lượng tự nguyện tham gia nên họ ý thức được trách nhiệm của mình, luôn năng nổ, nhiệt tình trong công việc.

** Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân:*

- Đa phần những người tham gia lực lượng Bảo vệ dân phố là những người lớn tuổi (hết tuổi lao động), nghề nghiệp không ổn định, chủ yếu là làm thuê kiếm sống, khả năng nhận thức về pháp luật hạn chế nên còn một số lực lượng hoạt động chất lượng, hiệu quả chưa đạt yêu cầu đề ra.

- Mức phụ cấp cho lực lượng này còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống.

- Việc trang cấp trang phục, công cụ hỗ trợ chưa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

- Lực lượng này chưa được tập huấn nghiệp vụ.

5. Đề xuất giải pháp góp phần đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban, Tổ bảo vệ dân phố:

- Cũng cố tổ chức lựa chọn thành viên tổ dân phố đáp ứng đủ điều kiện hoạt động.

- Hỗ trợ nguồn kinh phí để mua sắm trang phục, công cụ hỗ trợ để phục vụ trong công tác;

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp các ngành, đơn vị liên quan về tuyên truyền, xử lý vi phạm pháp luật trên địa bàn.

6. Đề xuất, kiến nghị:

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014. Có thể điều chỉnh bổ sung để nâng mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng BVDP và nêu rõ nguồn kinh phí chi trả phụ cấp cho lực lượng BVDP.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, UBND thị trấn Sông Đốc báo cáo Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau./.

Nơi nhận:

- Đoàn giám sát HĐND tỉnh Cà Mau (Đề b/c);

- Lưu: CASĐ.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đa Khoa